

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๘๖๘,๔๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ สะดวก และรวดเร็วต่อการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเบี้ย ยังชีพครบทุกคน	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มี ความประสงค์ขอยืนยันสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ ยกเว้นผู้ที่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒-๒-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ซึ่งเป็น พาหะนำโรคมาสู่คน	ฉีดวัคซีนให้สุนัขและ แมวในพื้นที่ตำบล หนองจอกครอบคลุม ทุกครัวเรือน	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลหนองจอกครอบคลุม ทุกครัวเรือน
๕-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการ ที่ดีในองค์กรและการมี ส่วนร่วมของประชาชน	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อรับฟังปัญหา ความ ต้องการและความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองจอก	ประชาชนได้เสนอ ปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อน ครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	ประชาชนตำบลหนองจอก ที่มี ปัญหา ความต้องการและความ เดือดร้อนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
-	-	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	-	เพื่อให้การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างเป็นไป ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	มีการนำหลักเกณฑ์ การคำนวณราคา กลางไปใช้ปฏิบัติ อย่างถูกต้องเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบราคา กลางงานก่อสร้างมีความรู้ความ เข้าใจในการนำหลักเกณฑ์มาปฏิบัติ ใช้ในการคำนวณราคาได้ถูกต้องและ แม่นยำ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
-	-	การตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารและความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารประกอบฎีกา	-	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ ครบถ้วนของเอกสาร ประกอบฎีกา	เอกสารประกอบฎีกา ถูกต้องและครบถ้วน	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้องและครบถ้วน
-	-	การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน	-	เพื่อจัดเก็บฎีกาที่เบิก จ่ายเงินแล้วให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ดำเนินการจัดเก็บเป็น ระเบียบเรียบร้อย	จัดเก็บฎีกาที่ได้เบิกจ่ายเงินแล้ว ทั้งหมดเป็นระเบียบเรียบร้อย
-	-	ระบบ e-LAAS มีปัญหาการใช้งาน	-	เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	การปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลังสำเร็จ และทันต่อเวลา	การปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
-	-	งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง	-	เพื่อสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและควบคุม งานก่อสร้างของ อปท. ให้มี ประสิทธิภาพและทันเวลา	จำนวนโครงการที่ได้ สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและ ควบคุมการก่อสร้าง	เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและควบคุมงาน ก่อสร้างของ อปท.
-	-	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	-	เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจในการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม ระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ประชาชนมีความ เข้าใจมากขึ้น	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ถูกต้องตามระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
-	-	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.หนองจอก	-	เพื่อดำเนินการจัดทำบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	ความสำเร็จในการ จัดทำบัญชีศูนย์ฯ	จัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็น ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้